

หัวข้อข่าว Trade War ยกแรกฮ่องกงจะได้หรือเสีย

ข่าวประจำสัปดาห์ สดต. ฮ่องกง ระหว่าง 9-15 เม.ย. 2561



ข้อเท็จจริงข่าว หนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่า หลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมยกเว้นสินค้าจากแคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้คุกคามความมั่นคงของสหรัฐฯ โดยมุ่งประเด็นไปที่สินค้านำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ และจีนได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อเป็นการตอบโต้ดังกล่าว จนทำให้เกิดความหวุ่นเกรงว่าปัญหาดังกล่าวจะลุกลามกลายเป็น Trade War ระหว่าง 2 ภูมิภาคหลักของโลกปัจจุบัน

นาย Paul Chan Mo-po เลขาธิการการค้าของฮ่องกงได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบดังกล่าวต่อฮ่องกงว่า “ฮ่องกงเป็นเมืองท่าเสรีทางการค้าที่สำคัญซึ่งถือเป็นเสาหลัก 1 ใน 4 ของฮ่องกงในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมาการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศผ่านทางฮ่องกงนั้นคิดเป็นรายได้ร้อยละ 22 ของ GDP ของฮ่องกงเลยทีเดียว และเกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจดังกล่าวถึง 730,000 ราย” สินค้าที่มีผลกระทบอย่างสูงของฮ่องกงได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องซักผ้า สินค้าเหล็กและอลูมิเนียม ที่จะส่งออกจากจีนผ่านฮ่องกงไปยังสหรัฐฯ ในทางตรงกันข้ามสินค้าที่ทางจีนเคยนำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นหลักทั้งถั่วเหลือง ที่ร้อยละ 60 นำเข้าจากสหรัฐฯ เนื้อสุกร ผลไม้ ซึ่งได้นำเข้าผ่านทางฮ่องกงจะลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งฮ่องกงได้เตรียมแผนปรับเพิ่มตลาดนำเข้าสินค้าทดแทนที่จีนได้เตรียมไว้หลังจากลดปริมาณการนำเข้าจากสหรัฐฯ ลง ส่วนนักวิเคราะห์ได้ประเมินว่า ประเทศที่จะได้รับผลกระทบในทางลบที่สำคัญได้แก่ ประเทศผู้ผลิตสินค้าส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสินค้าที่เป็นข้อต่อของการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซียและญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ได้แก่ประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลือง เนื้อสุกร ผลไม้ รวมถึงผู้นำเข้าเหล็ก โดยจีนจะลดราคาเพื่อระบายสินค้าที่ค้างค้ำจากการเตรียมส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในช่วงต้นก่อน

ความคิดเห็นของ สดต. ฮ่องกง ฮ่องกงจะปรับปรุงแบบการค้าและการขนส่งตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนำเข้าสินค้าของจีนเป็นหลัก โดยคาดว่าจีนเตรียมตลาดใหม่นำเข้าทดแทน อาทิ ถั่วเหลืองจากรัสเซีย บราซิล อาเจนติน่า ซึ่งจีนต้องการขยายตลาดสู่ทวีปอเมริกาใต้อยู่แล้ว ส่วนเนื้อสุกรจะนำเข้าจากเยอรมนี สเปน เดนมาร์ก เพื่อลดความได้เปรียบที่มีต่อสหภาพยุโรป อีกทั้งจีนได้ส่งเสริมให้ประเทศในเขต CIS เริ่มเลี้ยงสุกรและวัวเพื่อป้อนตลาดจีนไว้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ตามนโยบาย One Belt & One Road ส่วนผลไม้สดจะนำเข้าจากออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสำคัญ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสอันดีของผลไม้ไทยในการขยายตลาดเข้าสู่จีนทั้งนำเข้าตรงและผ่านฮ่องกงเพิ่มขึ้น คู่แข่งที่สำคัญได้แก่ออสเตรเลียเป็นสำคัญ

ข่าว/ภาพ : หนังสือพิมพ์ South China Morning Post วันที่ 9 เมษายน 2561

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center, Hong Kong
Fairmont House, 8th Floor 8
Cotton Tree Drive, Central, HK

Tel : +852-2525-9716
Fax : +852-2868-4927
thaicomm@netvigator.com